

# NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TS. PHẠM HỒNG KIẾN (\*)

**Tóm tắt:** Chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành bại của cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng đảng viên và vận dụng tư tưởng của Người vào công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn hiện nay.

**Từ khóa:** Đảng viên; nâng cao chất lượng; tư tưởng Hồ Chí Minh.

**Abstract:** The quality of Party members is an extremely important factor that decides the success or failure of Vietnamese revolution. This article focuses on analyzing Ho Chi Minh thought about quality enhancement of Party members and applying his ideas to improve the quality of Party members in party units at present.

**Keywords:** Party members; Quality enhancement; Ho Chi Minh Thought.

Ngày nhận bài: 23/4/2019 Ngày biên tập: 20/5/2019 Ngày duyệt đăng: 13/6/2019

## 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng đảng viên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên xem đó là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng. Người khẳng định: chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định thành công hay thất bại việc thực hiện hóa lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, bởi "mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành, mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng, mọi khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện"<sup>(1)</sup>; "lời nói, việc làm của đảng viên rất quan hệ với sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng"<sup>(2)</sup>. Do đó, để nâng cao chất lượng đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện:

**Thứ nhất,** "chế độ sinh hoạt chi bộ phải nghiêm túc"<sup>(3)</sup>.

Sinh hoạt chi bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở "chi bộ là gốc rễ của Đảng. chi bộ vững mạnh thì chính sách

của Đảng và Chính phủ nhất định thì hành được tốt"<sup>(4)</sup>; vì vậy, "quan trọng nhất là chính đốn chi bộ, chi bộ là nền tảng của Đảng, nếu không chính đốn chi bộ được tốt thì những phần tử xấu sẽ ngóc đầu lên"<sup>(5)</sup>. Sinh hoạt chi bộ "nghiêm túc" sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho Đảng giữ vững vị trí lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi. Sinh hoạt chi bộ "nghiêm túc" là cơ sở để giáo dục, rèn luyện, sàng lọc, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên, là cơ sở để đảng viên phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

**Thứ hai,** "phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên"<sup>(6)</sup>.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, công tác tư tưởng của Đảng rất quan trọng, một mặt hướng đến đội ngũ đảng viên, mặt khác hướng đến các tầng lớp nhân dân để bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, nâng cao vai trò tiên phong của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, lý tưởng cộng sản... chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong và

(\*) Trưởng Đại học Thủ Dầu Một

ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng, từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp ta cũng nhất định thắng lợi<sup>(17)</sup>. Các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường giáo dục và rèn luyện để cho mỗi đảng viên luôn nhận thức rõ "nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Để làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, phải tuyệt đối chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng"<sup>(18)</sup>.

**Thứ ba, phải đánh giá đúng động cơ của người vào Đảng.**

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên"<sup>(19)</sup>, không phải để "làm quan phát tài" mà là "làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng"; "Để đạt được kết quả tốt, chúng ta phải nắm vững và làm đúng điều này: khi phát triển đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng, quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên làm nhiều"<sup>(20)</sup>. "Trước khi kết nạp đảng viên mới, phải dựa vào quần chúng mà xem xét cẩn thận: Thành phần giai cấp, lịch sử đấu tranh, trình độ giác ngộ, quan hệ với quần chúng, thái độ công tác. Khi kết nạp đảng viên mới, cần phải giữ vững những điều kiện Trung ương đã quy định và kết hợp với những công tác... Quyết không tùy tiện, cấu thả, tách rời công việc thực tế"<sup>(21)</sup>.

**Thứ tư, "phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng"<sup>(22)</sup>.**

Mục đích của tự phê bình và phê bình là để sửa chữa khuyết điểm, sửa đổi lỗi lầm, giúp làm việc tốt hơn, đoàn kết và thống nhất nội bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, đảng viên mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình" và trong "phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và

khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, cay chua, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phê bình người. Những người bị phê bình thì phải vui lòng nhận xét để sửa đổi, không nên bị phê bình mà nản chí, hoặc oán ghét"<sup>(23)</sup>.

Trong mỗi cá nhân, có "khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan; khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi; khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là bệnh ba hoa. Đó là những chứng bệnh rất nguy hiểm, nếu không sửa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng"<sup>(24)</sup>. "Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm bệnh tật trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm nguy hiểm đến tính mệnh"<sup>(25)</sup>. Do vậy, "Người có ưu điểm thì phải cố gắng thêm và người khác phải cố gắng bắt chước. Mọi người phải tích cực sửa chữa khuyết điểm của mình và giúp anh em sửa chữa khuyết điểm của họ". Mọi đảng viên phải nhớ rằng: "Cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thành một khuyết điểm to sẽ thất bại. Cộng nhiều ưu điểm nhỏ thành một ưu điểm lớn, rất có lợi cho Đảng"<sup>(26)</sup>. Thực hành nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình mới góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

**Thứ năm, "đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân"<sup>(27)</sup>.**

Đảng viên là người lãnh đạo, tổ chức các phong trào cách mạng của nhân dân, vì vậy phong trào cách mạng mạnh hay yếu phụ thuộc vào chất lượng đảng viên. Đồng thời, từ các phong trào đó, Đảng sẽ phát hiện được quần chúng tích cực để bồi dưỡng, kết nạp và thử thách, rèn luyện đảng viên. Mặt khác, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, là mối quan hệ máu thịt, hữu cơ, sống còn của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh "mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng"<sup>(28)</sup>.

Để thực sự là những chiến sĩ tiên phong với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên "phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng,

bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ<sup>(19)</sup>. Trong thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng, không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo, phải thật sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”<sup>(20)</sup>, đó là trách nhiệm, đạo đức của đảng viên.

**Thứ sáu, “phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình đảng viên”<sup>(21)</sup>.**

Việc phê bình của quần chúng nhân dân đối với đảng viên là nguồn cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết cho tổ chức đảng xem xét, đánh giá hoạt động của mình và phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên. Nội dung phê bình của quần chúng đối với đảng viên giúp cho tổ chức đảng kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của từng đảng viên để bồi dưỡng, giáo dục, xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức cho quần chúng góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên là nội dung không thể thiếu trong tự phê bình và phê bình đối với mỗi tổ chức đảng. Để hoạt động này thực sự có hiệu quả, cần phát huy dân chủ, thật sự cầu thị lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm; bởi nếu không làm tốt việc này thì quần chúng nhân dân “họ không nói, không phải vì họ không có ý kiến, nhưng vì họ nghĩ nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi lại bị “trù” là khác”<sup>(22)</sup>; “đảng viên và cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ không dám phê bình. Thành thử cấp trên chấp dưới cách biệt nhau. Quần chúng với Đảng xa rời nhau. Trên thì tưởng cái gì cũng đẹp. Dưới thì có gì không dám nói ra”<sup>(23)</sup>. Vì thế, phải thực hiện đều đặn chế độ quần chúng

góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, kết hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng với phê bình của quần chúng.

**Thứ bảy, “công tác kiểm tra của Đảng phải thật chặt chẽ”<sup>(24)</sup>, “kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh”<sup>(25)</sup>, “phải luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài”<sup>(26)</sup>.**

Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phải thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên để nắm được hoạt động của đảng viên, khuyến khích, khen thưởng, biểu dương đảng viên chấp hành tốt quy định của Đảng, ngăn ngừa những sai phạm, khuyết điểm và xem xét xử lý những đảng viên vi phạm để giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Kiểm tra còn nhằm hoàn thiện các quyết định lãnh đạo và góp phần giữ gìn kỷ luật Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”, “khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công tác của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”<sup>(27)</sup>. Do vậy, cần phải tăng cường công tác kiểm tra, vì “kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân..., góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và tổ chức”<sup>(28)</sup>.

Để xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn cần “phải nâng cao kỷ luật Đảng, giữ vững kỷ luật. Những cán bộ có ưu điểm thì phải khen thưởng, người làm trái kỷ luật thì phải phạt. Nếu không thưởng thì không có khuyến khích; nếu không có phạt thì không giữ vững kỷ luật. Thường phạt nghiêm minh là cần thiết”<sup>(29)</sup>. Do vậy, “muốn chi bộ tốt, thì những phần tử xấu phải xử trí đúng mức. Cần đuổi ra khỏi Đảng thì đuổi ra, cần cách chức thì phải cách chức, cần hạ tâng công tác thì hạ tâng công tác, có thể giáo dục thì giáo dục. Việc này là việc quan trọng nhất. muốn xử trí đúng

mức phải dựa vào quần chúng, muốn biết ai tốt ai xấu phải dựa vào quần chúng"<sup>(20)</sup>. "Đoàn kết chặt chẽ và kỷ luật nghiêm, hai điều đó không thể tách rời nhau. Kỷ luật nghiêm, để bảo đảm tư tưởng nhất trí và hành động thống nhất của toàn Đảng, toàn dân"<sup>(21)</sup>.

Xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài để Đảng hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Khi cách mạng gặp khó khăn, đội ngũ đảng viên vững mạnh góp phần củng cố lập trường, quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, không bị động, lung lay, bi quan và khi cách mạng trên đà thắng lợi, cần xây dựng đội ngũ đảng viên để có quan điểm, tư tưởng cách mạng khoa học, ngăn ngừa, tránh rơi vào những căn bệnh: bệnh chủ quan; bệnh hẹp hòi; bệnh khai hội; bệnh nở nang; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh hữu danh vô thực; bệnh cá nhân; bệnh tị nạnh...

## **2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay**

Để xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng của dân tộc trong giai đoạn hiện nay, các tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt những nội dung sau:

*Một là, tăng cường giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên.*

Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, lĩnh chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, không dao động trong bất cứ tình huống nào. Do vậy, các tổ chức cơ sở đảng phải nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên theo tinh thần đó, phải coi đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục đảng viên phải

thực hiện toàn diện trên cả hai phương diện: phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống và kiến thức, năng lực thực tiễn. Bên cạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chung cho các đảng viên, thì tùy theo vị trí công tác cụ thể của đảng viên để lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hợp, đưa đảng viên vào hoạt động thực tiễn, giao các nhiệm vụ khác nhau để thử thách và thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong hoạt động, đảng viên thường xuyên được giao nhiệm vụ, được giáo dục thi bản lĩnh chính trị sẽ được củng cố, nâng cao; khi đối mặt với khó khăn, thách thức sẽ vững vàng vượt qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Do vậy, mỗi đảng viên phải nhận thức rõ tầm quan trọng, phát huy tinh tự giác rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng là yếu tố quan trọng, quyết định thành bại trong công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, mỗi đảng viên phải luôn tiên phong trong tư tưởng, nhân thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

*Hai là, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và tăng cường công tác quản lý đảng viên.*

Công tác kết nạp đảng viên mới phải chú trọng đến những quần chúng thực sự ưu tú, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiều năm, được các tổ chức đoàn thể giới thiệu và đánh giá là thành viên nhiệt tình, hăng hái trong mọi phong trào, có lối sống lành mạnh, gần gũi với quần chúng nhân dân. Quá trình thực hiện các khâu, các thủ tục phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, các bước tiến hành kết nạp và công nhân đảng viên mới, thực hiện tốt 5 không: không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích, không chạy theo tình cảm, không chạy theo cơ cấu, không chạy theo quy hoạch. Thường xuyên chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo chỉ tiêu, xem nhẹ chất lượng, đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, cảnh giác, để phòng những phản tử cơ hội, phản động chui vào tổ chức đảng.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên cần tập trung vào ba nội dung: quản lý hồ sơ đảng viên; quản lý hoạt động và tư

lưỡng của đảng viên. Công tác quản lý đảng viên phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, toàn diện, chú trọng quản lý hoạt động và tư tưởng của đảng viên, quản lý tốt là cơ sở để giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên, từ đó phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng. Để thực hiện tốt việc quản lý đảng viên phải kết hợp chặt chẽ giữa việc quản lý của tổ chức với việc tự quản lý của đảng viên, giữa quản lý của chi bộ với quản lý của tổ chức đảng cấp trên, giữa quản lý trong nội bộ Đảng với việc quản lý, giám sát của quần chúng.

*Ba là, tăng cường sự giám sát của quần chúng nhân dân đối với đảng viên.*

Để làm tốt công tác quản lý, giám sát đảng viên ở cả nơi làm việc và nơi cư trú phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chi bộ nơi đảng viên công tác phải thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng viên về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm quản lý toàn diện đảng viên về lập trường, tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách; thông qua chi bộ nơi cư trú để kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến phẩm chất đạo đức của đảng viên thể hiện trong mối quan hệ với gia đình, với nhân dân nơi cư trú, với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể nơi làm việc, thông qua sự giám sát của quần chúng nhân dân sẽ giúp cho mỗi đảng viên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, giữ gìn lối sống lành mạnh, có văn hóa. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, nơi nào quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân và các tổ chức đoàn thể được coi trọng thì nơi đó tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng cao và hoạt động có hiệu quả.

*Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thường xuyên sàng lọc, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.*

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng; là biện pháp giáo dục, ngăn ngừa,

hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật đảng của đảng viên. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên, công tâm, khách quan, phải gắn với thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa về chính trị, tư tưởng, vi phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, cố tình vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với đảng viên.

Để nâng cao chất lượng đảng viên thì các tổ chức cơ sở đảng cần phải thường xuyên và thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, chú trọng vào những căn cứ như: đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu, có đơn thư tố cáo, uy tín trong quần chúng nhân dân thấp... Xây dựng đội ngũ đảng viên bảo đảm về chất lượng, thật sự là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam./.

#### **Ghi chú:**

(1),(7) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 8, Nxb CTQG, H.2011, tr.281, tr.554-555.

(2),(18) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 11, Nxb CTQG, H.2011, tr.606.

(3),(6),(9),(12),(19),(21),(24),(25) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 15, Nxb CTQG, H.2011, tr.547; tr.278; tr.98; tr.547; tr.113; tr.112; tr.547.

(4) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 10, Nxb CTQG, H.2011, tr.504.

(5),(8),(11),(29),(30),(31) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 9, Nxb CTQG, H.2011, tr.311, tr.31, tr.510-511, tr.310, tr.311, tr.31.

(10) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 12, Nxb CTQG, H.2011, tr.355.

(13),(14),(15),(16),(22),(23),(26),(27) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.272-273, tr.283, tr.290, tr.636-637.

(17),(20) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 13, Nxb CTQG, H.2011, tr.67.

(28) *Hồ Chí Minh, toàn tập*, tập 4, Nxb CTQG, H.2011, tr.362.